

Số: 370/BC-HĐND

Đông Giang, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII

Qua xem xét Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện về giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII và khảo sát tại các xã Tư, Ba Tà Lu, thị trấn P'rao, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện báo cáo một số nội dung như sau:

I. Về nội dung giải quyết, trả lời UBND huyện trên các lĩnh vực KT-XH và lĩnh vực khác tại Tổ đại biểu số 01, 03 (xã Tư, Ba và Tà Lu, thị trấn P'rao)

Sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp, phân loại các ý kiến cử tri và gửi đến UBND huyện đề nghị giải quyết, trả lời có 18 ý kiến, kiến nghị của cử tri lĩnh vực Ban phụ trách.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy. Phần lớn các ý kiến đã được UBND huyện trả lời cơ bản sát, đúng với nội dung cử tri kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện, phân giao trách nhiệm cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa hạn định thời gian giải quyết đối với các địa phương, đơn vị liên quan, cụ thể như sau:

1. Có 06 kiến nghị cử tri được UBND huyện trả lời rõ ràng, trọng tâm; giao nhiệm vụ cho các cơ quan giải quyết ý kiến cử tri, cụ thể như sau:

- **Cử tri thị trấn P'rao ý kiến:** Đề nghị UBND huyện làm việc với Hạt Quản lý đường bộ Đông Giang để lắp lan can cầu Chờ Ke (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Gùng, thị trấn P'rao) tránh nguy cơ tai nạn cho Nhân dân khi lưu thông qua đoạn đường này. **UBND huyện trả lời:** Cục quản lý đường bộ III đã tiến hành lắp đặt xong.

- **Cử tri xã Tà Lu ý kiến:** đề nghị Trường THPT Quang Trung tạo điều kiện cho các em thuộc xã Tà Lu có nhu cầu ở bán trú ở lại trường để thuận lợi cho việc ăn, học. **UBND huyện trả lời:** Số lượng đăng ký vào ở nội trú quá đông (gần 310 em) nhưng trường THPT Quang Trung chỉ có 19 phòng. Vì vậy, nhà trường ưu tiên cho các em ở xa tại các xã như: Kà Dăng, Mả Cooih, Sông Kôn, A Rooi, Za Hung; tiếp theo là các em ở tổ A Duông 2, thôn A Duông, thị trấn P'rao và thôn Pà Nai, xã Tà Lu; các em ở thôn Aréh Đhông (xã Tà Lu) có khoảng cách gần trường và đường xá cũng thuận lợi nên có thể đi về trong ngày (trừ học sinh khối 12 có nhu cầu được ưu tiên bố trí để tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý ôn tập, phụ đạo cho thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và 1 số trường hợp thật đặc biệt) nên không bố trí ở lại trường.

- **Cử tri thị trấn P'rao ý kiến:** đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Giang (Agribank) trả lời cử tri về việc mua bảo hiểm vay tiền khi vay tiền tại ngân hàng. Hiện nay, vay tiền tại ngân hàng Agribank có quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm tiền vay hay không. **UBND huyện trả lời:** Bảo hiểm tiền vay hay còn gọi là bảo hiểm bảo an tín dụng là hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ ngân hàng trong trường hợp rủi ro không lường trước được; mục đích là đảm bảo cho người thân

của người vay không phải trả nợ thay khi người vay gặp rủi ro. Khi khách hàng vay vốn tại Ngân hàng, nhân viên Ngân hàng sẽ tư vấn về lợi ích của Bảo hiểm bảo an tín dụng và khuyến cáo người vay tham gia để đảm bảo quyền lợi người vay; đây là hình thức bảo hiểm tự nguyện, Ngân hàng không ép buộc khách hàng phải tham gia. Thực tế, trong 02 năm gần đây (2020, 2021) Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Giang đã hỗ trợ cho 07 khách hàng gặp rủi ro được chi trả quyền lợi Bảo hiểm bảo an tín dụng với số tiền 792.316.000 đồng.

- **Cử tri xã Tư ý kiến:** đề nghị UBND huyện quan tâm kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn xã; vì xã Tư nằm trong khu vực I theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021. **UBND huyện trả lời:** Hiện nay UBND tỉnh đang tham mưu, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế hỗ trợ in và cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số ở xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới và phân định xã 03 khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; sau khi được HĐND tỉnh thông qua sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn.

- **Ý kiến cử tri xã Ba:** Đề nghị Điện lực Đông Giang xem xét việc xử lý sự cố về điện có giải pháp để hạn chế việc cúp điện liên tục gây hư hỏng đồ gia dụng tại các gia đình. **UBND huyện trả lời:** Việc xử lý sự cố, tổ chức xử lý sự cố luôn trực 24/24 giờ, khi xảy ra sự cố thì dù ban đêm cũng đi xử lý ngay, không để xảy ra mất điện kéo dài qua đêm. Đối với xã Ba điện được cung cấp từ trạm 220kV Thạnh Mỹ, đường dây trung áp dài hơn 90km, nhân dân khai thác keo làm ngã vào đường dây, trồng cây vi phạm hành lang lưới điện, nên thường xuyên gây sự cố mất điện nhiều lần. Đề nghị địa phương vận động nhân dân không trồng cây vi phạm hành lang tuyến, chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây thì thông báo cho Điện lực để hỗ trợ biện pháp an toàn nhằm giảm sự cố lưới điện.

- **Cử tri thị trấn Prao ý kiến:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND thị trấn Prao có cách giải quyết đối với một số trường hợp người mắc bệnh tâm thần thường lang thang, uống rượu và ngủ tại khu vực thôn Ngã Ba gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn. **UBND huyện trả lời:** Qua kiểm tra, xác minh thông tin, đối tượng bị tâm thần có quê quán tại huyện Tây Giang; UBND huyện đã có văn bản gửi UBND huyện Tây Giang phối hợp xác minh thông tin nhân thân đối tượng để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam để điều trị. Trong lúc chờ phản hồi của UBND huyện Tây Giang, đề nghị UBND thị trấn Prao theo dõi, giám sát chặt chẽ đối tượng.

2. Có 05 kiến nghị cử tri được UBND huyện giải quyết, trả lời nhưng đều đưa vào danh mục cơ hội giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

- **Cử tri xã Tư ý kiến:** đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện tuyến đường Vầu - Lầy, xã Tư. **UBND huyện trả lời:** Tuyến đường này đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; khi có nguồn sẽ triển khai đầu tư.

- **Đối với ý kiến cử tri thị trấn Prao:** đề nghị UBND huyện cần đầu tư kinh phí xây dựng kè chống sạt lở dọc bờ đông suối Tà Lu từ cầu Tà Lu ra đến sông A Vương để bảo vệ an toàn cho khu dân cư trong khu vực này. **UBND huyện trả lời:** Việc này, UBND huyện đã có báo cáo số 216/BC-UBND ngày 23/6/2021 đề xuất mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tái thiết sau thiên tai và phát triển bền vững khu vực miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đông Giang trong đó có dự án xây dựng kè chống sạt lở dọc bờ đông suối Tà Lu ra đến sông A Vương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp,

xây dựng Đề án tái thiết sau thiên tai và phát triển bền vững miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; sau khi được tỉnh phê duyệt và bố trí nguồn sẽ triển khai thực hiện.

- **Cử tri xã Tà Lu ý kiến:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí ngân sách nâng cấp, sửa chữa trụ sở Mặt trận - Đoàn thể xã hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức. **UBND huyện trả lời:** Công trình này đã được UBND huyện đề xuất danh mục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình HĐND huyện xem xét, thông qua; khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.

- **Cử tri xã Tà Lu ý kiến:** đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư tuyến đường GTNT từ thôn Aréh Đhròng đến thôn Pà Nai (giai đoạn 5). Vì tuyến đường này đã được đầu tư qua các năm thuộc nguồn vốn chương trình 135, nhưng vẫn chưa thông tuyến. **UBND huyện trả lời:** Đề nghị UBND xã Tà Lu tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn khác nhất là vốn Chương trình MTQG nông thôn mới và giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 để đầu tư hoàn thành tuyến đường.

- **Cử tri xã Tư ý kiến:** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư công trình nước sinh hoạt thôn Tu Bấu. **UBND huyện trả lời:** UBND huyện tiếp thu, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, lập dự án, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đầu tư khi xuất hiện nguồn.

Qua xem xét việc giải quyết, trả lời của UBND huyện nêu trên, Ban cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND huyện điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, khi xuất hiện nguồn cần giải quyết kịp thời.

3. Có 07 đã được UBND huyện giao trách nhiệm giải quyết, trả lời nhưng chưa nêu rõ hạn định giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể:

- **Cử tri xã Tư ý kiến:** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đường dây điện (300m) từ nhà ông Huy - Nghị đến nhà ông Phạm Quốc Phòng để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân (Xã Tư). **UBND huyện trả lời:** Từ nhà ông Huy - Nghị đến nhà ông Phạm Quốc Phòng có 5 hộ, làm nhà cách xa khu tập trung dân cư, cách cột điện gần nhất khoảng 300m. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 316/TB-UBND ngày 27/08/2018 thì việc cấp điện thực hiện cho các cụm dân cư có từ 30 hộ dân sinh sống trở lên để thuận lợi cho việc cấp điện theo yêu cầu của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam. UBND huyện sẽ xem xét, đưa vào nguồn chương trình Cấp điện miền núi - nông thôn - hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

- **Cử tri xã Ba ý kiến:** Đề nghị UBND huyện kiến nghị mở rộng các cống nước trên Quốc lộ 14G đi ngang qua địa phận xã Ba để giảm tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa. **UBND huyện trả lời:** Vấn đề này, UBND huyện tiếp thu, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu văn bản kiến nghị Cục quản lý đường bộ III để xử lý.

- **Cử tri xã Ba ý kiến:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng của hộ gia đình ông Đinh Xuân Bìa, thôn Đông Sơn, xã Ba liên quan đến dự án Diêm định canh, định cư Dốc Kiền. Đề nghị UBND huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với 04 hộ dân thôn Tống Coói thuộc diện di dời ra khỏi vùng sạt lở đất năm 1999 và 64 hộ dân thuộc diện di dời xen ghép năm 1999. Đề nghị UBND huyện kiến nghị tinh sớm thanh lý Dự án 327 và Dự án 661 bàn giao đất để địa phương dễ quản lý. Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ đền bù tài sản trên đất cho 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc tuyến đường GTNT đường từ thôn Một (cũ) đến thôn Đông Sơn. **UBND huyện trả lời:**

+ Về kiến nghị đền bù của hộ ông Đinh Xuân Bia và các hộ dân thôn Đông Sơn liên quan đến tuyến đường GTNT thôn Dốc Kiên: Qua triển khai đền bù công trình liên quan đến đất của các hộ gia đình đã được UBND xã Ba xác nhận tình trạng pháp lý về đất và được Phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận tại các Công văn số 53/CV-TNMT ngày 8/7/2021 và Công văn số 72/CV-TNMT ngày 23/8/2021 là đất của Công ty cao su nên không đền bù.

+ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với 04 hộ dân thôn Tổng Coói thuộc diện di dời ra khỏi vùng sạt lở đất năm 1999 và 64 hộ dân thuộc diện di dời xen ghép năm 1999: UBND huyện tiếp thu, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ba, Chi cục thuế huyện Đông Giang xác minh, xem xét kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường việc cấp giấy đối với các trường hợp nêu trên.

+ Đề nghị UBND huyện kiến nghị tỉnh sớm thanh lý Dự án 327 và Dự án 661 bàn giao đất để địa phương dễ quản lý: Ngày 05/10/2021 UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản số 6951/UBND-KTN về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến rừng và đất rừng Dự án 327; 611. Về mặt chủ trương: Thống nhất giao UBND cấp huyện, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng có đất giao khoán theo Nghị định số 01/CP để trồng rừng thuộc Dự án 327, 661 tổ chức thống kê, rà soát toàn bộ diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân đã được giao khoán đất theo Nghị định số 01/CP. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ triển khai phương án giải quyết liên quan đến đất dự án 327, 661 đảm bảo yếu tố pháp lý, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

- **Cử tri xã Ba, Tà Lu ý kiến:** Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri biết về tình hình, tiến độ thực hiện dự án “Khu nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Đông Giang Hill Park” và Khu nghỉ dưỡng cao cấp TMS Tây Bà Nà. **UBND huyện trả lời:**

+ Dự án “Khu nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Đông Giang Hill Park” tại thôn Pà Nai, xã Tà Lu: UBND huyện đã có thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/01/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục dự án đầu tư “Khu nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Đông Giang Hill Park”. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên đến nay phía công ty vẫn chưa triển khai thực hiện.

+ Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp TMS Tây Bà Nà: Dự án đã được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 1486/QĐ-UBND ngày 21/5/2018; Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; Công ty đã thực hiện ký quỹ dự án với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/8/2019 với số tiền 10.553.180.000 đồng. Việc đo đạc GPMB Công ty tự đo đạc, chưa có hồ sơ, thủ tục GPMB. Theo dự kiến đến 31/12/2020 hoàn tất thủ tục đầu tư và đầu tháng 01/2021 sẽ khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động vào tháng 3/2023 (theo quyết định chủ trương đầu tư). Nhưng đến nay dự án đã chậm tiến độ so với thời gian thực hiện với nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên việc triển khai thực hiện dự án đã chậm tiến độ so với Quyết định chủ trương đầu tư.

II. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với UBND huyện:

- Giao trách nhiệm cụ thể, thời hạn giải quyết, chế độ thông tin báo cáo cho các cơ quan và địa phương theo dõi, đôn đốc đến cùng giải quyết kiến nghị cử tri.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết kiến nghị, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

- Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra những nội dung đã chỉ đạo thực hiện; có giải pháp đối với các kiến nghị chưa đưa ra lộ trình, phương hướng, thời gian giải quyết.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm các ý kiến cử tri nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện nói chung và Tổ đại biểu số 01, 03 nói riêng (xã Tư, Ba, Tà Lu và thị trấn). Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND huyện để thông tin đến cử tri biết, theo dõi; tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm thu thập ý kiến phản ánh của cử tri kịp thời, sâu sát.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, khóa XII. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



A Rát Thị Trinh